

งาน “กัศปการ”



ผมมีความสำนึกที่ฝังลึกในหัวใจตลอดมาว่า การที่ผมได้รับความไว้วางใจจาก สภามหาวิทยาลัยและได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ทำหน้าที่อธิการบดีอีก วาระหนึ่งนั้น ก็คือความไว้วางใจและความยอมรับที่สภามหาวิทยาลัยในฐานะตัวแทน ประชาชนตามกฎหมายได้มอบให้แก่ขวามสธ. ทุกคนที่มีส่วนอย่างสำคัญในการผลักดัน ให้ มสธ. ของเราก้าวไกลไปด้วยก้าวที่มั่นคง ผมจึงตระหนักว่า เมื่อเข้ารับหน้าที่ เดิมครั้งใหม่จะต้องแสดงความขอบคุณ และรายงานตัวต่อผู้ร่วมงานชาว มสธ. ก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมด บัดนี้ผมได้มายืนอยู่ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานชาว มสธ. แล้ว ขอถือโอกาสรายงานตัวเข้ารับหน้าที่และขอแสดงความขอบคุณในความร่วมแรง ร่วมใจของทุกคนที่ให้แก่ผมมาแล้ว และจะให้แก่ผมและ มสธ. อันเป็นที่รักยิ่ง ของเราต่อไป

ท้ายที่สุดของการรายงานตัวเพื่อเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีในวันนี้ ผมขอ ตั้งเป็นปณิธานส่วนตัวว่าในช่วง 4 ปีข้างหน้า ควรจะเป็นช่วง 4 ปีที่ มสธ. ก้าวหน้า กว่า 4 ปีที่แล้ว ควรจะเป็นช่วง 4 ปีที่ มสธ. ทำประโยชน์ให้แก่ผู้ซึ่งได้รับประโยชน์ กว้างขวางกว่าที่แล้วมา และในช่วง 4 ปีข้างหน้า มสธ. ควรจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มี ศักดิ์ศรี มีวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย เปรียบมหาวิทยาลัยก็เหมือนกับคน คนที่เจริญ ก็ต้องมีวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยที่เจริญก็ต้องมีวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ผม ถือว่าวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของสถาบัน ที่เรามาเริ่มประเพณีการพบ กันปีละหนเพื่อจะได้มาซักซ้อมความเข้าใจในนโยบายการทำงานรวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และทุก ๆ ปีหน ไม่ว่าใครจะมาเป็นอธิการบดี เขาควรจะมายืน ต่อหน้าท่านทั้งหลายเพื่อรายงานตัวและรายงานความคิดเห็นของเขามีสต่อมหา วิทยาลัยของเราว่าจะเดินไปข้างหน้าร่วมกัน 4 ปีนั้น จะไปทางไหน ไกลไกลเพียงใด ผมขอฝาก 4 ปีในอนาคตนี้ไว้กับพวกเราทุกคน เมื่อได้ร่วมมือกันมาแล้วด้วยดี ก็ ขอให้ร่วมมือกันต่อไปให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความเจริญก้าวหน้าของ มสธ. อันเป็นที่รักยิ่ง ของเราชาวเขียวทอง

(คัดจาก คำปราศรัยของอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2526 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2526 ณ หอประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร)



“เป็นผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการประสานงานด้านการศึกษาของอาเซียน ตั้งแต่พุทธศักราช 2520 จนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทยกับมหาวิทยาลัยสหประชาชาติเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ ทางด้านการวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่พุทธศักราช 2520 จนถึงปัจจุบัน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและได้รับเชิญเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมของสถาบันภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษากับการพัฒนานี้ถึง 4 ครั้ง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทยในการจัดสัมมนาเรื่องความร่วมมือด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ณ เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน มีความสนใจและได้ทำการวิจัยหลายเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การจัดระบบการศึกษา และความร่วมมือทางการศึกษา ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโครงการวิจัยเรื่อง *“INNOVATIONS IN HIGHER EDUCATION”* โดยได้รับทุนวิจัยจากสถาบันภูมิภาคว่าด้วยการศึกษากับการพัฒนา นอกจากนี้ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ยังได้เขียนบทความจำนวนมากตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การวางแผน การศึกษา การอุดมศึกษา และการบริหารมหาวิทยาลัย

(คัดจาก คำประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาคุณวุฒิปณศตภักตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)



“ในที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบทั่วกันว่า ในประเทศไทยนั้นมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เทียบได้กับชั้น “*Commanders*” และ “*Knights*” คล้ายของประเทศอังกฤษ ในบรรดาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ ดร.วิจิตรได้รับพระราชทานนั้น ข้าพเจ้าขออ้างถึง ณ ที่นี้แต่เพียงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือกเท่านั้น หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า “*Knight Commander of the Exalted Order of the White Elephant*” เพราะคิดว่าจะทำให้เราชาวอังกฤษเห็นภาพได้ดีว่าท่านมาจากประเทศไทย ข้าพเจ้าคิดว่าที่จริงนั้น ข้าพเจ้าน่าจะเรียกท่านว่า “*เซอร์*”

ท่านอธิการบดีที่เคารพ ผู้ที่ยืนต่อหน้าท่านนี้เป็นผู้ที่อ้างความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัด ท่านเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสร้างสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้ามาจนทุกวันนี้ ที่สำคัญที่สุดสมควรยกย่องเป็นพิเศษ คือ การที่ ดร. วิจิตร สามารถนำอุดมการณ์ที่เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เยาว์และผู้ใหญ่ได้ศึกษาและเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้เป็นจริงขึ้นมาได้ ข้าพเจ้ามีความยินดียิ่งที่จะขอเชิญท่านอธิการบดี ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากสภามหาวิทยาลัยให้ทำพิธีมอบปริญญาคุณวุฒิปันจติกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเปิดแห่งสหราชอาณาจักรแก่ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ณ บัดนี้”

(คัดจาก คำประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ในโอกาสที่ได้รับปริญญาคุณวุฒิปันจติกิตติมศักดิ์ (Doctor of the University) จากมหาวิทยาลัยเปิดประเทศอังกฤษ (The Open University))



“ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนักการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ทั้งด้านวิชาการ ด้านการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ มีผลงานในการ แต่งตำราและเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่าง ประเทศ ได้ทำหน้าที่บริหารระดับสูง มีประสบการณ์ และผลงานเป็นที่ยอมรับใน วงวิชาการและวิชาชีพเป็นอย่างดี และที่สำคัญคือ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นอธิการบดี คนแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบ การสอนทางไกลสมบูรณ์แบบแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนได้รับการ ยกย่องจากยูเนสโก ให้เป็นตัวอย่างของมหาวิทยาลัยเปิดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เป็นผู้บุกเบิกการจัดบริการทางวิชาการในรูปของการเผยแพร่ความรู้ทางสื่อมวลชน ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นผู้ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำ ทางความคิดและทางด้านบริหารการศึกษา โดยเป็นแกนนำในการปฏิรูปการศึกษา และแก้ปัญหาการศึกษาที่สำคัญ ๆ และเมื่อมีวิกฤตการณ์ทางด้านการบริหารการ ศึกษาที่ใด ก็มักจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เข้าไปดำเนินการแก้ปัญหา จนกระทั่ง หน่วยงานนั้นผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปด้วยดี”

(คัดจาก คำประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ในโอกาสที่ได้รับ พระราชทานปริญญาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)



“นอกจากผลงานทางด้านบริหารที่สำคัญๆ แล้ว ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ยังมีผลงานทางวิชาการและผลสำเร็จทางวิชาชีพที่ดีเด่นและมีคุณค่า ผลงานวิชาการที่เป็นบทความและตำราเกี่ยวกับการศึกษามีเป็นจำนวนมากเป็นที่รู้จักกันทั่วไป นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ ในสมาคมวิชาชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกหลายตำแหน่ง เป็นที่ยอมรับจากบุคคลหลายวงการว่า ดร. วิจิตร มีส่วนสำคัญมากในการพัฒนาการศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเป็นพิเศษ

โดยที่ ดร. วิจิตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิชาการ ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ประสบความสำเร็จในด้านวิชาชีพ และได้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาดังกล่าว จึงสมควรได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณผลงานดีเด่นจากมหาวิทยาลัยมินเนโซตา ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่จะได้ทำหน้าที่มอบรางวัลนี้แก่ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน”

(คัดจาก คำประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณผลงานดีเด่น(Outstanding Achievement Award) จากมหาวิทยาลัยมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา (University of Minnesota))



ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้เป็นผู้บุกเบิกสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหลายอย่าง ที่เด่นที่สุดคือการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลขึ้นเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทำให้องค์การศึกษาศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กำหนดให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชเป็นสถาบันนำของกลุ่มนวัตกรรมอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยมี ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานกลุ่ม นอกจากนี้ ดร.วิจิตร ยังเป็นผู้บุกเบิกคนหนึ่งในการริเริ่มโครงการพัฒนาศึกษาของอาเซียน ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง ผลงานด้านการศึกษาระหว่างประเทศ ทำให้ ดร.วิจิตร ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารของสถาบันภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษากับการพัฒนา และอุปนายกของสภาการศึกษาเพื่อการสอนระหว่างประเทศ จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้ซึ่งเป็นนักการศึกษาชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ จะได้รับรางวัลเกียรติคุณนักการศึกษาดีเด่นในครั้งนี้

(คัดจาก คำประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ นักการศึกษาดีเด่น (Distinguished Fellow) จากสภาการศึกษาเพื่อการสอนระหว่างประเทศ (International Council on Education for Teaching))

๑ กค ๒๑

สวัสดีครับทุกคน

คนที่ทำนอกระบบดี ได้รับปริญญาฯ หนึ่งปีก็ตก
กั่มศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเปิด ๖.๖.๖๓ สหประชาชาติ
จักร และได้รับรางวัลเกียรติคุณฯ ลงวันที่ ๑๓ จาก
มหาวิทยาลัย มินเนโซตา สหรัฐอเมริกา นั้น
ก็เปรียบเสมือนหัวหน้ที่ครอบงำ ได้รับเกียรติอันสูง
ส่งจากหลายชนของทั่วโลก เราทั้งหลายในงาน: สภาผู้
ครอบงำ ๗๑๑ แสดงความยินดี พร้อมทั้งร่วมพิธี
๑๑๖๖ ด้วงนางทวาร ทำอย่างไรพวกเธอ จักร. ได้รับ
บทกวีของ สรรเสริญ อย่างท่านบ้าง

